



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### สิ่งที่"พ่อ แม่ ครู"ควรส่งเสริมเมื่อลูกเรียนชั้นอนุบาล



เชื่อว่าในช่วงนี้พ่อแม่หลายคนเพิ่งจะส่งลูกน้อยเข้าเรียนอนุบาล และเมื่อลูกน้อยเริ่มเข้าเรียนมีสิ่งใดบ้างที่ควรส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้ และบทบาทของโรงเรียนในเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมควรเป็นไปในทิศทางใด

ปัญหาต่างๆ เหล่านี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่กวนใจคุณพ่อคุณแม่ในยุคข้าวยากหมากแพงมาโดยตลอด เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และที่ปรึกษานิตยสาร คิตส์ แอนด์ สคูล (Kids and School) และ สุวรรณี เรวัตบวร วงศ์ ผู้บริหาร คิตส์ แอนด์ สคูล นิตยสารสำหรับพ่อแม่เรียนรู้ เพื่อลูกรัย 3-9 ขวบ เก่งรอบด้าน จะมาให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแม่ได้รับทราบกัน

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดร.สุจินดา จากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า เด็กที่เริ่มเข้าเรียนในชั้นอนุบาล อย่างแรกควรหัดให้เขาพึ่งตัวเองก่อน อย่าไปเร่งรีบว่าไปโรงเรียนแล้วจะต้องเขียน อ่าน เป็นเลขทันที พ่อแม่บางคนถึงขนาดว่าต้องกำหนดให้เรียนภาษาอื่นตามไปด้วย



"เด็กในวัยนี้ยังคงชอบเล่นอยู่ เป็นธรรมชาติของเด็กคือหนีไม่พ้นการเล่น แต่จะเล่นอย่างไรให้สมกับวัยเขา ตรงกับพัฒนาการและได้การเรียนรู้ ในเด็กทั่วไปถ้าได้เล่นตามธรรมชาติ เด็กก็จะได้ค้นหาในระดับหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการปูพื้นฐานที่ถูกต้องในการเรียนรู้ ให้เล่นเป็น เด็กก็จะเล่นตามสัญชาตญาณของเขา ตามความต้องการเบื้องต้นของเขา คือสนุก เล่นด้วยความแปลกใหม่ แต่เขาอาจจะไม่มีทิศทาง ครูอนุบาลในฐานะนักการศึกษา ปฐมวัยต้องเข้าไปมีบทบาท มีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ด้วยการตั้งคำถามหรือตั้งเป้าหมายว่า เล่นแล้วเด็กจะได้อะไร แต่ขณะเดียวกัน ก็ต้องไม่มุ่งมาก ให้เด็กเป็นไปตามที่เราคาดหวัง" ดร.สุจินดาให้ความรู้

พร้อมกันนี้ยังกล่าวต่อว่า อีกเรื่องที่ควรส่งเสริมตั้งแต่ในวัยอนุบาลคือการบริโภคด้วยปัญญา เราต้องปลูกฝังหล่อหลอมตั้งแต่เด็ก โดยที่กระทรวงศึกษาธิการพูดถึงคุณธรรม 8 ประการ แล้วก็มีการบัญญัติออกมา แต่ในฐานะครูอนุบาล เราไม่สามารถสอนเด็กตรงๆ ด้วยการพูดเพียงอย่างเดียว ควรจะควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม เพราะจะนำไปสู่การวิเคราะห์ พุดคุย การสังเคราะห์ เด็กก็จะเข้าไปสู่การเรียนรู้ และนำไปสู่การหล่อหลอมนิสัยพื้นฐานของเด็ก ให้เกิดอุปนิสัย นำไปสู่การเกิดคุณธรรม

ด้าน สุวรรณิ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร คิตส์ แอนด์ สคูล กล่าวว่าปัจจุบันเด็กมีนิสัยก้าวร้าวขึ้น มาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากหลายสาเหตุ เช่น เด็กเข้าถึงโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตมากขึ้นโดยไม่ได้รับการอธิบาย เด็กจะมีความก้าวร้าว อารมณ์รุนแรงมากขึ้น เพราะถูกอิทธิพลจากสื่อภายนอกเข้ามาสอนพวกเขา อีกด้านหนึ่งคือพ่อแม่ในปัจจุบันมีเวลาในการเลี้ยงลูกน้อยกว่าในสมัยก่อน เลยต้องฝากความหวังไว้กับโรงเรียนโดยไม่ได้คำนึงถึงสื่อภายนอก เด็กจึงไม่รู้ว่าจะสิ่งไหนดี สิ่งไหนไม่ดีนั่นเอง





ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน



พิมพ์หน้านี้